

สวัสดิ์ท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2019 นี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย บทความวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ 1) จาก “เฮเซ” สู่ “เรวะ”: การเปลี่ยนรัชศกของราชสำนักญี่ปุ่น โดย อาจารย์มุสตี นาวาวิจิต ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น นับเป็นการเปิดรัชสมัยเรวะ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยสดชื่นของฤดูใบไม้ผลิ และ 2) แนวการสอนภาษารูปแบบใหม่: การประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น โดย Professor Dr. Takako Toda จาก Waseda University ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ผู้สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลกได้ใช้พัฒนาทักษะด้วยตนเอง ท่านเป็นวิทยากรพิเศษของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้

บทความวิจัย ในเล่มนี้ประกอบด้วย 5 เรื่อง ด้านภาษาและการสอน ได้แก่ เรื่อง ทศนคติของผู้เรียนต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทย ในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง และ เรื่อง การปรากฏร่วมกันของคำในภาษาญี่ปุ่น: กรณีศึกษาคำนามจากคลังข้อมูลภาษา ด้านวรรณคดีได้แก่ เรื่อง ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตในวรรณกรรมเรื่อง *คิบิทัซุโนะกะมะ*: เปรียบเทียบกับกรณีของโรคุกุโจใน *เก็นจิโมะโนะงะตะริ* และ ด้านสังคมศาสตร์ได้แก่ เรื่อง The Key Success Factors of the Ship for the Southeast Asian and Japanese Youth Program in Diffusing the Japanization Paradigm to ASEAN Countries นอกจากนี้ยังมีบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง *ยลเจแปน (2557)* โดย กวินธร เสถียร และ จิราวรรณ พุทธิ

ในปีนี้จะมีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) กันอีกวาระหนึ่งทางกองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้อ่านทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ผลงานทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาสามารถเผยแพร่ออกสู่สาธารณะได้อย่างต่อเนื่องมาจนจบปีที่ 9 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฯ จะได้รับการพิจารณาให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI และเป็นช่องทางสะท้อนความคิดอันลึกซึ้งเกี่ยวกับญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน

กองบรรณาธิการวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ขอขอบคุณ เจแปนฟาวน์เดชั่นผู้สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยด้วยดีเสมอมา และ ขอเชิญชวนสมาชิก คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้ร่วมส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ทศนีย์ เมธาพิสิฐ
บรรณาธิการวารสาร jsn journal